

**ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558 (งบประมาณ 2559)**  
**กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

วันที่	หัวข้อกิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม
23 - 27 ธันวาคม 2558	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	<u>กิจกรรม</u> - ตรวจสอบปัสสาวะ - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจหาน้ำตาลในเลือด - ตรวจไขมันในเลือด - ตรวจหากรดยูริก - ตรวจโรคอื่นตามโปรแกรมเพิ่ม
1 มกราคม 2559	กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559”	<u>กิจกรรม</u> - ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
6 มกราคม 2559	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “ทำความรู้จักกับมือใหม่หัดเขียนหนังสือราชการ”	<u>กิจกรรม</u> - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือราชการไทย - เทคนิควิธีการใช้ภาษาทางราชการ
15 มกราคม 2559	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	<u>กิจกรรม</u> - การวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT) - Work shop ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กิจกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2559	โครงการติดตามทบทวนเพื่อลดภาวะความเสี่ยงของหน่วยงานและการสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน	<u>กิจกรรม</u> - กระบวนการบริหารความเสี่ยง - การรายงานและการติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์กร - การนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในองค์กร - การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์เชื่อมโยงกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
10 มีนาคม 2559	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ “สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในแบบที่คุณคิด”	<u>กิจกรรม</u> - แนวทางแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
12 เมษายน 2559	กิจกรรม “รวมพลังวันทำความสะอาด Big Cleaning Day”	<u>กิจกรรม</u> - ทำความสะอาดที่ตั้งหน่วยงาน ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบกองกลาง - ชัดแยกกระดาษรีไซเคิล

วันที่	หัวข้อกิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม
22 เมษายน 2559	กิจกรรม “พิธีทำบุญปีใหม่เมืองและพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส”	กิจกรรม - ประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญสืบชะตาให้แก่อาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ
14 – 17 พฤษภาคม 2559	โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสู่ระดับบุคคล	กิจกรรม - การวิเคราะห์ภารกิจและค่าเป้าหมาย - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดกิจกรรม - แนวทางการผลักดันให้บุคลากรพัฒนางานต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม